

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจ และข้อ 22 ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมจำนวน 1,169.90 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการต้องทำการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปีตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารได้จัดทำ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม โดย

1. คำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย โดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ (18 ปี ถึง 24 ปี) โดยกระแสเงินสดจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน และ
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย

จากการทดสอบการด้อยค่าประจำปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่จะต้องรับรู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายการนี้เนื่องจากการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งอ้างอิงข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคตโดยข้อสมมติฐานที่สำคัญ ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้า กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโต ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน และอัตราคิดลด

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าสำหรับเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงสอบถามในเชิงทดสอบต่อข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว และทดสอบการคำนวณของผู้บริหาร
- เปรียบเทียบข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณและแผนธุรกิจ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนการในอนาคต รวมถึงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันกับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้
- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูลและข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเปรียบเทียบกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในอดีต และข้อมูลในตลาดของอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้
- ประเมินตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่สำคัญ เช่น ต้นทุนเงินทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และทดสอบการคำนวณของอัตราดังกล่าว
- ทดสอบการคำนวณค่าความอ่อนไหวของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คิดลดจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลด
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในสำนักงานของข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ตรรกะของวิธีการคำนวณ การประมาณอัตราคิดลดและปัจจัยในการคิดลด รวมถึงคำนวณประมาณการโดยอิสระแล้วนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับประมาณการที่ผู้บริหารได้จัดทำขึ้น

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่ได้รับ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชี
ที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจ ข้อ 16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และข้อ
17 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วมและการร่วมค้าเป็นจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ผู้บริหารได้ประเมิน
ถึงการมีอยู่ของข้อบ่งชี้การด้อยค่าของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้าดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คำนวณจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน
ในการจำหน่าย ข้อมูลและข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้า กำลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโต ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน และอัตราคิดลด

จากการประเมินของผู้บริหาร มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน
ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ
ไม่มีการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายการนี้เนื่องจากการประเมิน
ถึงการมีอยู่ของข้อบ่งชี้การด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนนั้นอาศัยดุลยพินิจ
ในกรณีที่เกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กระบวนการและวิธีการในการ
กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนยังขึ้นอยู่กับวิธีการ
วัดมูลค่า ข้อสมมติฐาน และข้อมูลที่ใช้ ซึ่งอาศัยการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าสำหรับเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหาร
ใช้ประเมินข้อบ่งชี้ ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
การร่วมค้าอาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยสอบถามในเชิงทดสอบ
เกี่ยวกับสถานะตลาดในปัจจุบัน ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายนอก
และแหล่งข้อมูลภายใน รวมถึงสถานะของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้าแต่ละแห่ง เพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
ระบุรายการที่อาจเกิดการด้อยค่าโดยผู้บริหาร
- สำหรับเงินลงทุนที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ข้าพเจ้าประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อมูลและข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเปรียบเทียบกับสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในอดีต แผนการดำเนินงานในอนาคต และข้อมูล
ในตลาดของอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้
- ประเมินการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักเพื่อ
ประเมินว่าปัจจัยใดมีความอ่อนไหวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในสำนักงานของข้าพเจ้า
สอบทานความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้
ในการประเมินมูลค่า ตรรกะของวิธีการคำนวณ การประมาณ
อัตราคิดลดและปัจจัยในการคิดลด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้
- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ
ในการประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้ ข้อมูลและ
ข้อสมมติฐานหลักที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มีความสอดคล้องกับหลักฐานที่ได้รับ

การลงทุนในประเทศเกาหลีใต้

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และข้อ 17 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้งในสาธารณรัฐเกาหลี เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในสัดส่วนร้อยละ 21.27 ของหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และร้อยละ 100 ของหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 31,376.09 ล้านวอนเกาหลี (เทียบเท่า 825.19 ล้านบาท) ส่งผลให้กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมในสัดส่วนร้อยละ 33.85 โดยกลุ่มกิจการพิจารณารายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 17)

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายการนี้เนื่องจากมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่จ่ายในรายการดังกล่าวเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและการระบุวันที่ที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทที่เข้าลงทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาเงื่อนไขตามรูปแบบของสัญญาที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1) การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของเงินให้กู้ในวันที่กลุ่มกิจการแสดงความตั้งใจในการลงทุนในโครงการดังกล่าว 2) การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิมในวันที่โครงการสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 3) การจ่ายชำระและรับโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มกิจการกับผู้ถือหุ้นรายเดิมและบริษัทที่ลงทุน รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การพิจารณาการวัดมูลค่าต้นทุนของเงินลงทุนรายการนี้ต้องอาศัยการตีความเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินจำนวนผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ในวันที่นำวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าสำหรับเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย

- ทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลาของกลุ่มกิจการเข้าทำรายการ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการระบุวันที่ที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในกิจการดังกล่าว รวมถึงวิธีการบัญชีที่ผู้บริหารใช้พิจารณาจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของการลงทุนว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทเงินลงทุนว่าเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนของกิจการที่ออก สำหรับการลงทุนในส่วนที่มีเงื่อนไขในการได้รับเงินปันผลส่วนเพิ่ม
- ประเมินความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาในการประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ในบริษัทร่วมดังกล่าวว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการระบุวันที่ที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทที่กลุ่มกิจการเข้าลงทุน การจัดประเภทของเงินลงทุนมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่ได้รับ และการวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ยังอยู่ในกรอบเวลาตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	28,439,296,171	28,906,570,173	9,033,989,036	9,602,474,079
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการเบิกถอน					
ภายในหนึ่งปี	10	143,874,628	241,664,789	-	-
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน		1,063,910,851	1,851,630,776	-	1,050,562,538
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	11	10,008,605,055	9,253,811,883	6,869,859,413	5,888,518,573
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น	13	6,766,967,825	1,914,473,466	948,984,381	1,261,922,190
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40.6	4,830,747,305	4,193,624,231	6,338,818,248	4,899,211,957
ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	40.7	10,217,700	-	613,787,934	353,570,234
อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง - สุทธิ	14	928,702,175	832,896,974	3,278,783	2,661,400
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	6	39,081,181	44,335,105	37,343,283	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15	1,495,559,105	1,564,467,326	152,683,366	173,114,138
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		53,726,961,996	48,803,474,723	23,998,744,444	23,232,035,109
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40.7	384,100,241	360,337,631	26,055,537,476	26,670,306,550
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	19,243,127,938	12,241,319,523
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	17 (ก)	2,876,992,676	2,001,456,156	1,829,492,299	1,822,500,000
เงินลงทุนในการร่วมค้า (รวมค่าความนิยม)	17 (ข)	2,024,258,790	2,130,475,079	755,222,516	755,222,516
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุน		-	196,661,146	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6, 18	100,776,756	92,891,627	16,286,236	3,688,867
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19	10,148,615	10,148,615	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	20	93,909,047,137	94,070,963,906	2,303,378,788	2,233,485,965
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	21	2,061,462,987	1,917,515,950	127,501,865	112,513,827
ค่าความนิยม	22	1,169,902,531	1,169,902,531	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	23	11,837,128,198	12,181,214,853	701,329,285	609,571,557
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	41.4 (ง), (ข), (ค), (ฉ)	616,879,332	418,240,620	-	-
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	6	1,522,881,716	2,011,564,647	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	24	306,052,839	149,468,805	7,187,528	11,670,884
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25	6,489,711,235	5,136,403,334	577,238,977	457,559,159
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		123,309,343,053	121,847,244,900	51,616,302,908	44,917,838,848
รวมสินทรัพย์		177,036,305,049	170,650,719,623	75,615,047,352	68,149,873,957

กรรมการ

นายสารสิทธิ์สิงห์

นายปกรณ์ ทวีสิน

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	27	304,000,000	370,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	26	8,047,598,206	8,004,810,285	465,770,157
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	27	713,249,785	43,509,852	47,271,538
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40.8	13,225,000	-	1,501,000,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	27	4,416,609,276	6,222,655,244	150,000,000
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	28	3,398,276,477	4,393,340,379	1,999,572,958
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี		35,372,606	130,867,783	10,757,850
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	6	12,623,921	42,904,444	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		183,787,794	10,813,160	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		358,502,489	404,901,550	48,759,960
รวมหนี้สินหมุนเวียน		17,483,245,554	19,623,802,697	4,223,132,463
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี		911,690,212	956,988,689	911,690,212
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	27	58,662,241,746	57,390,471,301	2,850,000,000
หุ้นกู้ - สุทธิ	28	42,651,138,983	46,033,160,038	32,661,329,582
หนี้สินตามสัญญาเช่า		1,926,583,737	1,657,819,047	115,478,130
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	6	604,810,152	709,046,306	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	24	144,604,874	173,794,091	-
ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย				
ตามสัญญารับประกันซื้อขายไฟฟ้า		261,877,750	272,043,005	211,355,773
ประมาณการหนี้สินการรื้อถอนสินทรัพย์		934,022,335	891,057,854	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	29	506,311,592	446,723,151	73,280,924
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		247,031,300	328,144,671	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		106,850,312,681	108,859,248,153	36,823,134,621
รวมหนี้สิน		124,333,558,235	128,483,050,850	41,046,267,084

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	30			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,700,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,606,900,000 หุ้น				
ชำระแล้วเต็มมูลค่า	5,213,800,000	5,213,800,000	5,213,800,000	5,213,800,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	30	9,644,039,948	9,644,039,948	9,644,039,948
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	31	15,904,896,595	7,951,674,002	15,904,896,595
ทุนสำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		5,122,900	5,122,900	2,406,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32	585,027,996	585,027,996	585,027,996
ยังไม่ได้จัดสรร		5,479,348,884	4,787,709,275	3,188,735,103
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,295,837,020	1,540,185,376	29,874,626
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		38,128,073,343	29,727,559,497	34,568,780,268
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		14,574,673,471	12,440,109,276	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		52,702,746,814	42,167,668,773	25,688,289,941
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		177,036,305,049	170,650,719,623	75,815,047,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	33	57,115,007,863	62,395,265,031	1,325,878,409	1,207,310,743
ต้นทุนขายและการให้บริการ		(46,925,851,911)	(56,066,554,878)	(489,138,339)	(386,381,841)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		-	(1,396,659,739)	-	-
กำไรขั้นต้น		10,189,155,952	4,932,050,414	836,740,070	820,928,902
รายได้อื่น	34	1,113,517,979	851,897,289	3,395,772,042	2,116,396,895
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(2,285,460,466)	(1,856,726,467)	(667,749,134)	(451,391,354)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน		39,453,901	80,789,797	(116,818,428)	(58,774,568)
ต้นทุนทางการเงิน	36	(5,177,039,226)	(4,778,056,550)	(1,354,805,651)	(1,192,916,077)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	17 (ก), (ข)	93,158,266	(172,085,906)	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		3,972,786,406	(942,131,423)	2,093,138,899	1,234,243,798
ภาษีเงินได้	37	(287,930,775)	44,038,303	(4,566,011)	(826,134)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		3,684,855,631	(898,093,120)	2,088,572,888	1,233,417,664
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ - สุทธิจากภาษี		(2,025,623)	56,722,182	(66,144)	(13,042,417)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17 (ก)	(67,240)	128,139	-	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง - สุทธิจากภาษี		(368,187,244)	2,908,536,817	29,874,626	-
การจัดประเภทรายการจากสำรองรายการป้องกันความเสี่ยงไปยังกำไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี		68,523,059	621,463,560	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	17 (ก), (ข)	(8,889,999)	172,198,326	-	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(606,298,676)	7,838,687	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		2,767,909,908	2,868,794,591	2,118,381,370	1,220,375,247
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		1,884,600,460	(1,244,081,873)	2,088,572,888	1,233,417,664
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,800,255,171	345,988,753	-	-
		3,684,855,631	(898,093,120)	2,088,572,888	1,233,417,664
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		1,076,312,583	1,442,546,184	2,118,381,370	1,220,375,247
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,691,597,325	1,426,248,407	-	-
		2,767,909,908	2,868,794,591	2,118,381,370	1,220,375,247
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)					
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	38	0.44	(0.63)	0.51	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้